

LỊCH VÀ THỦ TỤC THĂM GẶP MẶT CAN, PHẠM NHÂN

Ban Giám thị Trại tạm giam thuộc CATP Đà Nẵng thông báo lịch và thủ tục giải quyết thăm, gặp mặt can phạm nhân đang bị giam, giữ tại Trại tạm giam thuộc CATP Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam:

*** Lịch giải quyết thăm gặp:**

Hàng tuần, Trại tạm giam thuộc CATP Đà Nẵng giải quyết cho người bị tạm giữ, tạm giam được gặp thân nhân vào các ngày **thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu**.

*** Thời gian cụ thể trong ngày:**

- + Buổi sáng: từ 07h30' đến 11h00'
- + Buổi chiều: từ 13h00' đến 16h30'

*** Địa điểm:** Tại Trại tạm giam- CATP Đà Nẵng (Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

*** Thủ tục thăm gặp:**

Thân nhân đến thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam **phải làm đơn** (*theo mẫu TG8 của Bộ Công an*) có xác nhận của chính quyền nơi mình cư trú hoặc của cơ quan nơi người đó làm việc". Đồng thời, đơn phải có sự đồng ý của **Thủ trưởng** cơ quan đang thụ lý vụ án.

Khi đi thăm gặp phải mang theo Giấy tờ tùy thân của tất cả những người đến thăm (trừ người dưới 16 tuổi).

2. Đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù (có Quyết định ra lao động tại Phân trại giam):

*** Lịch giải quyết thăm, gặp phạm nhân:**

Trại tạm giam tổ chức cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại giam trong Trại tạm giam được gặp thân nhân theo chế độ thăm gặp vào tất cả các ngày trong tuần, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Mỗi phạm nhân chỉ được gặp thân nhân một lần trong một tháng.

*** Thời gian cụ thể trong ngày:**

- + Buổi sáng: từ 07h30' đến 11h00'
- + Buổi chiều: từ 13h00' đến 16h30'

* **Địa điểm:** Tại Trại tạm giam- CATP Đà Nẵng (Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

* **Thủ tục thăm gặp phạm nhân:**

Thân nhân đến thăm gặp phạm nhân phải sử dụng Sổ thăm gặp phạm nhân theo mẫu thống nhất. Sổ thăm gặp phạm nhân phải được Giám thị Trại tạm giam ký, đóng dấu và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập xác nhận danh sách những người là thân nhân của phạm nhân (trường hợp thăm gặp lần đầu chưa có Sổ thăm gặp thì phải có đơn xin thăm gặp có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc học tập) và phải có một trong những giấy tờ sau (trừ người dưới 16 tuổi): Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; giấy xác nhận là cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ tùy thân thì phải có đơn đề nghị có dán ảnh được Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền nêu trên xác nhận, đóng dấu vào đơn và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

TRẠI TẠM GIAM - CATP ĐÀ NẴNG
GIÁM THỊ



Lê Tấn Hùng

Đại tá Lê Tấn Hùng